

## ประกาศสำคัญ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) บรรลุข้อตกลงสำหรับธุรกิจบุคคลธนกิจในประเทศไทย

### สำหรับลูกค้าธนาคารบุคคลธนกิจ (Retail Banking)

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ได้บรรลุข้อตกลงในการถ่ายโอนธุรกิจบุคคลธนกิจในประเทศไทยให้แก่ธนาคาร ทีเอสบี ไฟแนนเชียลกรุ๊ป โดยภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว จะมีการขายและโอนธุรกิจบุคคลธนกิจ ซึ่งครอบคลุมถึง บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อธุรกิจ การบริหารจัดการความมั่งคั่ง (Wealth Management) สินเชื่อบ้าน ธุรกิจแบงก์แอสซิวแรนด์ และเงินฝากรายย่อย ให้แก่ธนาคารทีเอสบี โดยข้อตกลงนี้คาดว่าจะดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ภายในปี 2560 ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล

สิ่งที่สำคัญที่สุดคือธนาคารฯ ยังคงดำเนินธุรกิจต่อไปและยังให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และลูกค้ายังไม่ต้องดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้นและยังสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินของเราได้ตามปกติ

ธนาคารฯ จะแจ้งความคืบหน้าให้ท่านทราบอย่างต่อเนื่องในระหว่างกระบวนการเปลี่ยนผ่านกิจการนี้ โดยธนาคารฯ ทั้งสองจะร่วมมือทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การถ่ายโอนธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดสำหรับลูกค้า

### สำหรับลูกค้าธุรกิจสถาบันธนกิจ (Corporate and Institutional Banking) และธุรกิจพาณิชย์ธนกิจ (Commercial Banking)

ธุรกิจในกลุ่มสถาบันธนกิจและธุรกิจในกลุ่มพาณิชย์ธนกิจของเราคงดำเนินการตามปกติและไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อลูกค้า

ธนาคารฯ ยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจในประเทศไทย และจะลงทุนอย่างต่อเนื่องในธุรกิจสถาบันธนกิจ และธุรกิจพาณิชย์ธนกิจ ยุทธศาสตร์ของเราชัดเจน คือการมุ่งเน้นไปในธุรกิจที่เราสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าได้อย่างแท้จริง

ข้อได้เปรียบของเราอยู่ที่เครือข่ายทั่วโลกที่แข็งแกร่งด้วยฐานการดำเนินธุรกิจที่ครอบคลุมกว่า 70 ประเทศทั่วทั้งเอเชีย แอฟริกา และ ตะวันออกกลาง นอกจากนี้เรายังเป็นธนาคารระดับนานาชาติแห่งเดียวที่ดำเนินธุรกิจครบทั้งใน 10 ประเทศอาเซียน ซึ่งนอกจากจะเป็นฐานในการสนับสนุนธุรกรรมของลูกค้าที่ต้องการขยายธุรกิจไปในกลุ่มประเทศอาเซียนแล้ว ยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประตูสู่การค้าและการเชื่อมโยงกับตลาดอื่นๆ ในภูมิภาค

นอกจากนี้ เรายังมีจุดเด่นด้านการทำธุรกิจระหว่างประเทศ โดยสามารถให้การสนับสนุนแก่บริษัทที่ต้องการขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศและสำหรับบริษัทจากต่างประเทศที่ต้องการเข้ามาลงทุนในประเทศไทยอีกด้วย โดยสำหรับลูกค้าองค์กรต่างชาติในประเทศไทยนั้น บริการทางการเงินที่ครอบคลุมของเราจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี

สำหรับลูกค้าองค์กรที่ใช้บริการด้านบัญชีเงินเดือนพนักงาน ธนาคารฯ จะให้บริการและประสานงานกับท่านอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การเปลี่ยนโอนการบริการต่างๆ ด้านบัญชีเงินเดือนพนักงานเป็นไปอย่างราบรื่นสำหรับองค์กรและพนักงานของท่าน และจะรายงานความคืบหน้าให้ท่านได้ทราบอย่างต่อเนื่อง

ธนาคารฯ ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับความไว้วางใจเสมอมา และขออภัยสำหรับความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ หากท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณา [ติดต่อธนาคารผ่านช่องทางต่างๆ](#) ได้ตลอดเวลา